

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO THÀNH TÍCH**  
**CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ**  
**NĂM HỌC 2021 - 2022**

**Họ và tên: Ngô Hạnh Phương**

**Chức vụ: Giáo viên**

**Đơn vị công tác: Trường THCS Yên Thanh**

*Uông Bí, tháng 5 năm 2022*

Uông Bí, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO THÀNH TÍCH**  
**CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ**  
**NĂM HỌC 2021 - 2022**

**I. SƠ YẾU LÝ LỊCH.**

Họ và tên: Ngô Hạnh Phương.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Liên Phương - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 8 - khu II - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh

Đơn vị công tác: Trường THCS Yên Thanh.

Chức vụ hiện nay: Đảng viên; Giáo viên Tổng phụ trách Đội.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Âm nhạc.

Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Cử nhân; GVG cấp Tỉnh; CSTĐ cấp cơ sở.

**II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC**

**1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao năm học 2021 - 2022**

Trong năm học 2021- 2022 tôi được nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy môn Nghệ thuật khối 6; Âm nhạc khối 7.

Kiểm nhiệm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

**2. Thành tích đạt được của cá nhân năm học 2021 - 2022**

**2.1. Kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao:**

**2.1.1. Thành tích cá nhân**

- Là một giáo viên Đảng viên tôi thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tham gia nhiệt tình và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các cuộc thi do ngành và công đoàn tổ chức.

- Với công tác giảng dạy: Bản thân luôn phấn đấu đạt được những danh hiệu nhất định cho bản thân. Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tôi sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học. Soạn giảng theo Kế hoạch giáo dục, theo

chuẩn kiến thức kỹ năng do Bộ GD&ĐT qui định; theo sự chỉ đạo chung của PGD Ưông Bí; lồng ghép tích hợp các yêu cầu về giáo dục kỹ năng sống, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục di sản, giáo dục An ninh quốc phòng... Xây dựng các chủ đề tích hợp kiến thức liên môn theo hướng mục tiêu bài dạy. Luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc phân công, hoàn thành tiến độ giảng dạy bộ môn theo đúng nội dung kế hoạch giáo dục và thời gian quy định. Bản thân luôn thực hiện soạn giảng đúng theo kế hoạch bài dạy, đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học. Dự giờ đồng nghiệp liên trường để nâng cao trình độ chuyên môn. Dạy học đổi mới phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh nhằm nâng cao chất lượng. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Luôn đảm bảo khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công việc cụ thể. Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Với công việc của tổ chuyên môn: Bản thân luôn chấp hành mọi sự phân công công việc đột xuất của tổ, nhóm. Hợp tổ chuyên môn đúng, đủ theo kế hoạch. Luôn hoàn thành tốt tiến độ các công việc được giao.

- Với công tác Tổng phụ trách Đội: Tôi luôn xây dựng và triển khai các kế hoạch theo công văn và hướng dẫn của cấp trên. Luôn hoàn thành các loại báo cáo đúng tiến độ. Phối kết hợp Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp, cùng giáo viên chủ nhiệm quan tâm gần gũi học sinh. Luôn đôn đốc và nhắc nhở các chi đội hoàn thành tốt mọi công tác hoạt động Đội. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích... Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tuyên truyền và phát triển kỹ năng sống cho học sinh.

Năm năm liên tục từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 liên đội được nhận Giấy khen của Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh. Năm học 2020-2021 liên đội được nhận Bằng khen của Ban chấp hành tỉnh Đoàn.

- Duy trì thường xuyên các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, địa phương, gia đình và xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Kết quả công việc cụ thể như sau:

- Xếp loại giờ dạy thao giảng và kiểm tra hoạt động sư phạm loại: Giỏi.
- Xếp loại hồ sơ qua kiểm tra hoạt động sư phạm của chuyên môn: Tốt.

Kết quả xếp loại viên chức.

- Năm học 2021 - 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiều năm liền được nhận giấy khen Hội đồng đội tỉnh Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Đội. Bản thân nhận thấy đủ điều kiện và đủ phiếu tín nhiệm đề nghị cấp trên xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2021- 2022”

Kết quả cuối năm học 2021- 2022; Xếp loại học sinh theo môn dạy như sau:

<b>Môn Nghệ thuật</b>	<b>Sĩ số</b>	<b>Đạt</b>	<b>%</b>	<b>CD</b>	<b>%</b>	<b>Ghi chú</b>
Khối 6	146	145	99,3	01	0,6	1 HSKT
<b>Môn Âm nhạc</b>	<b>Sĩ số</b>	<b>Đạt</b>	<b>%</b>	<b>CD</b>	<b>%</b>	<b>Ghi chú</b>
Khối 7	158	155	98,1	03	1,9	03 HSKT

### ***2.1.2. Sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng mang lại hiệu quả phạm vi cấp cơ sở***

- Trong năm học 2021 - 2022, tôi đã nghiên cứu và áp dụng sáng kiến ***“Phương pháp dạy Tập đọc nhạc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 7 trường THCS Yên Thanh”*** được công nhận giải pháp, sáng kiến cấp thành phố năm học 2021 - 2022 tại Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí.

*\* Tóm tắt nội dung, hiệu quả mà sáng kiến đem lại:*

*+ Nội dung sáng kiến:*

Giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường phổ thông là một trong bốn mặt giáo dục quan trọng nhất: Đức - Trí - Thể - Mỹ. Cái đẹp trong nghệ thuật âm nhạc xuất phát từ tác phẩm, từ nghệ thuật trình diễn tạo nên những hình tượng âm nhạc có tác dụng truyền cảm mạnh mẽ làm rung động lòng người, hướng con người đến Chân - Thiện - Mỹ. Sau hơn 10 năm công tác tại trường THCS Yên Thanh thành phố Uông Bí, bản thân tôi nhận thấy lợi ích của việc học Âm nhạc ở trường THCS, việc đọc và nghe chuẩn xác các bài Tập đọc nhạc là một trong những việc hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Vì vậy nó là động lực giúp tôi đi sâu nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm này. Tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: ***“Phương pháp dạy Tập đọc nhạc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 7 Trường THCS Yên Thanh”***

Về kế hoạch bài dạy phải đầy đủ, trình bày các bước theo trình tự và khoa học. Chuẩn bị các đồ dùng cần thiết như: trình chiếu bảng phụ bài Tập đọc nhạc,

âm hình tiết tấu rõ ràng, đàn Oóc gan, các loại nhạc cụ gõ... các loại tranh ảnh minh họa khi cần thiết. Có nhiều sáng tạo trong quá trình giảng dạy làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động. Giáo viên cần có phương pháp truyền thụ gọn gọn, đầy đủ, khoa học nhằm giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng nhất. Có lời nói nhẹ nhàng, có nét mặt tươi tắn, trang phục gọn gàng, biết cách thu hút và gây được hứng thú cho học sinh qua cách truyền đạt, luôn làm chủ được kiến thức, biết cách giải quyết tình huống, thể hiện và tạo ra những điểm nhấn, trọng tâm của bài giảng. Qua mỗi bài TĐN đều có nội dung liên hệ với thực tế cuộc sống đời thường để giáo dục cho học sinh luôn hướng tới cái chân, thiện, mỹ.

+ *Hiệu quả sáng kiến mang lại:*

- Đối với giáo viên: Đa số cán bộ giáo viên trong nhà trường thấy được tầm quan trọng của môn âm nhạc. Bản thân tôi không còn ngại ngần mỗi khi dạy Tập đọc nhạc. Tiết dạy Tập đọc nhạc đã sinh động hơn, hấp dẫn hơn, gây được nhiều hứng thú trong giờ học đối với học sinh. Những biện pháp này đã tạo một ảnh hưởng rất tích cực trong hoạt động học tập của học sinh. Sau khi áp dụng sáng kiến “*Một số phương pháp dạy tập đọc nhạc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 7 trường THCS Yên Thanh*” kết quả đạt được của các em như sau:

- Đối với học sinh: Các em đều yêu thích phân môn tập đọc nhạc, không còn ngại khi học phân môn này. Tiết học thu hút 100% học sinh tham gia học tập sôi nổi. Học sinh nhận biết được ca độ, trường độ và biết cách thể hiện một bài tập đọc nhạc. Biết cách nghe, thưởng thức, cảm thụ, bình luận và phát biểu được cảm nhận của mình về những bản nhạc hay, nội dung phong phú. Biết tổ chức một số hoạt động văn nghệ, học sinh nhiệt tình, năng động, sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường, của lớp vì lợi ích chung, vì sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân.

Với sự áp dụng một số biện pháp nói trên trong năm học 2021 - 2022. Tôi nhận thấy học sinh rất hứng thú học tập đối với phân môn Tập đọc nhạc, các khối lớp qua kiểm tra đều đạt kết quả cao: 100% học sinh xếp loại đạt (Đ), trong đó tỷ lệ khá giỏi chiếm đến 80%, có nhiều em tỏ ra có năng khiếu về bộ môn.

*Chất lượng bộ môn cuối năm học 2021-2022*

<b>Môn Âm nhạc</b>	<b>Sĩ số</b>	<b>Đạt</b>	<b>%</b>	<b>CD</b>	<b>%</b>	<b>Ghi chú</b>
7A1	39	38	97,7	01	0,24	1 HSKT
7A2	39	38	97,7	01	0,24	1 HSKT

7A3	41	41	100	0	0	
7A4	39	38	97,7	01	0,24	1 HSKT

**2.2. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống các tổ viên**

**+ Việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng**

- Là một giáo viên Tổng phụ trách Đội tôi luôn hấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Luôn tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật trong đơn vị. Có ý thức đấu tranh chống lại các hành vi làm trái và tổn hại đến quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt các quy định của địa phương; hoàn thành nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Luôn giữ gìn đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị của người giáo viên, nêu cao ý thức phê và tự phê. Chủ động xây dựng khối đoàn kết trong trường. Luôn nâng cao tinh thần và tự phê bình để cùng nhau tiến bộ. Sống chan hoà với đồng nghiệp, gần gũi quan tâm học sinh, có quan hệ đúng mực giữ được uy tín với học sinh và các bậc phụ huynh. Đảm bảo tính sư phạm.

- Luôn xác định cho mình là một tấm gương đạo đức, tự học tự sáng tạo. Xây dựng cho mình lối sống giản dị, lành mạnh và mẫu mực. Thực hiện nghiêm túc bộ qui tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”.

**+ Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn**

- Trong công tác giảng dạy luôn có tinh thần, thái độ hết mình trong công việc được giao. Nhiệt tình chu đáo, có trách nhiệm với công việc, luôn là tấm gương cho học sinh noi theo. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Phòng giáo dục và trường tổ chức. Tham gia tích cực vào các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường, sinh hoạt chuyên môn của trường, của tổ. Tích cực dự giờ thăm lớp liên trường, dự giờ trong tổ để học hỏi đồng nghiệp trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Luôn có ý thức tự học qua các phương tiện thông tin. Lên kế hoạch tự học tự bồi dưỡng thường xuyên từng tuần, tháng, năm. Tham gia xây dựng chủ đề dạy học môn Âm nhạc THCS.

- Kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 - 2022:

Xếp loại: Đạt

- Công tác Công đoàn: Bản thân tôi đã có nhiều cố gắng góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Như tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của công đoàn các cấp tổ chức. Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các cuộc thi trực tuyến, phong trào thi đua của công đoàn các cấp tổ chức. Gần gũi hoà đồng với đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết. Tham gia đóng công đoàn phí đầy đủ.

### ***2.3. Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...***

- Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tôi tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị.

- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các cuộc vận động, ủng hộ do ngành và các đoàn thể phát động: Tham gia quỹ ủng hộ nhà ở cho người khuyết tật, trẻ mồ côi; Tham gia ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai lũ lụt năm 2022; Ủng hộ quỹ vì người nghèo; Ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em... bằng ngày công lao động, hiện vật...

- Luôn là đảng viên, đoàn viên công đoàn gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi Bộ, công đoàn nhà trường vững mạnh.

## **III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG**

Trong năm học 2020 - 2021; 2021 - 2022 vừa qua, tôi đã nỗ lực phấn đấu đạt được danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, cụ thể như sau:

### **1. Danh hiệu thi đua:**

<b>Năm học</b>	<b>Danh hiệu thi đua</b>	<b>Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành quyết định</b>
2020-2021	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND T.P Uông Bí v/v công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

**2. Hình thức khen thưởng:**

<b>Năm</b>	<b>Hình thức khen thưởng</b>	<b>Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định</b>
2020-2021	Huy hiệu Phụ trách giỏi	QĐ số 341/QĐ-TWĐTN-VP ngày 07/6/2021 của Ban chấp hành TW Đoàn
	Giấy khen	QĐ số 87/QĐ-TĐUB ngày 15/9/2021 của Ban chấp hành Đoàn thành phố Uông Bí v/v TPT Đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội trường học.
	Giấy khen	QĐ số 577/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch UBND phường Yên Thanh v/v TPT Đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn-Hội-Đội và phong trào thanh thiếu nhi của phường Yên Thanh.
2021-2022	Giấy khen	QĐ số 08/QĐ-UBND ngày 23/1/2022 của Chủ tịch UBND phường Yên Thanh v/v TPT Đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN của phường Yên Thanh nhiệm kỳ 2017-2022.

Với những thành tích đã đạt được trong năm học 2020-2021; 2021-2022 bản thân luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên đây là toàn bộ báo cáo thành tích cá nhân mà tôi đã đạt được trong những năm học vừa qua. Kính trình hội đồng thi đua khen thưởng các cấp căn cứ xét công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân tôi. Bản thân tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong năm học tới để đạt được thành tích cao hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

**XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG**

**HIỆU TRƯỞNG**

**NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH**

**Phan Thị Bích Huệ**

**Ngô Hạnh Phương**



**XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ TẠO TẠO T.P UÔNG BÍ  
TRƯỞNG PHÒNG**

**Phan Hồng Anh**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHỦ TỊCH**  
**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ**  
**TẶNG DANH HIỆU**

**CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ**

*Bà: Ngô Hạnh Dương*

**Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Thanh**  
**Đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua**  
**ngành giáo dục và đào tạo thành phố Uông Bí năm học 2020 - 2021**

Uông Bí, ngày 21 tháng 7 năm 2021

**CHỦ TỊCH**

*(Signature)*  
**Nguyễn Mạnh Hà**

Quyết định số: 3956/QĐ-UBND ngày 21/7/2021  
 của Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí





TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH  
 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ  
 \*\*\*

TẶNG

**GIẤY KHEN**

*Đ/c Ngô Hạnh Phương*

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TRƯỞNG THCS YÊN THANH

*Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2020 - 2021*

Uông Bí, ngày 15 tháng 9 năm 2021  
 TM. BAN THƯỜNG VỤ  
 CÔNG BỊ THƯ

*Phan Minh Toàn*



QĐ số 87 / QĐ-TPĐUB  
 Ngày 15 tháng 9 năm 2021